



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 หน้า 21 มูลค่าข่าว 117,145 .-

‘แดร์ริก’ หนึ่งในศิลปะ ตัวแทนความเท่าเทียม

กรุงเทพธุรกิจ ● หลังจากแต่ง “แดร์ริก” สะท้อนความเป็นตัวเอง ตามแบบที่ต้องการ Me , Myself and Pride ผ่านการแต่งหน้าแต่ง ความเป็นหญิง แสดงออกความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจใน ความเป็นตัวเอง ประกวดในงาน SWU HAPPY PRIDE MONTH 2024 จนได้รางวัลชนะเลิศ ทำให้ “เจเรมี ชัมพ์เตอร์” ซึ่งอีกไม่กี่วัน จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการแสดงและกำกับการ แสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แรงบันดาลใจจะสร้างรายได้ จากเส้นทางอาชีพที่เลือกอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเอง

ชุดที่ “เจเรมี” นำแนวคิดการ “รีไซเคิล” มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง ลงตัวกับความภาคภูมิใจในความเป็น LGBTQIA+ ของเขาไปพร้อมๆ กับการบอกกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทุกคนไปพร้อมๆ กันด้วยว่า พวกเขา สามารถแสดงความเป็นตัวเองและภาคภูมิใจในความหลากหลายได้ด้วย เช่นกัน เพราะศิลปะแต่งกายและนำเสนอตัวตนของชาวเพศหลากหลาย อย่าง “แดร์ริก” เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วในปัจจุบัน

ปี 2009 RuPaul ได้จัดทำรายการ RuPaul's Drag Race ทำให้ วัฒนธรรม “แดร์ริก” กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเริ่มมี อีเวนต์ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยเมื่อ 5 ปีก่อน ประเทศไทยได้มีรายการ Drag Race Thailand เป็นครั้งแรก และในปี 2022 แดร์ริกควีนไทยอย่าง Pangina Heals หรือ บันบัน นาคประเสริฐ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและ ได้ไปแข่งขันในรายการ RuPaul's Drag Race: UK vs the World อีกด้วย

“คิดว่าการแต่งกาย แต่งหน้าแบบ “แดร์ริก” ทำให้เราได้แสดง ความตัวตนของเราและมีความสุขในการได้ทำมากขึ้น และยังได้สื่อว่า อยากให้โลกมีความเท่าเทียมทางเพศ และเชื่อว่าในความหลากหลาย ของเราจะสามารถสร้างรายได้เช่นกัน”

“เจเรมี” บอกว่าที่สำคัญ เขาได้ประสบการณ์และเป็นจุดเริ่มต้น ของอาชีพ จากการเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่ส่งเสริมความเสมอ

ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสแสดงออกตามเพศทางเลือกที่หลากหลาย และใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข



อย่างเช่น ให้นิสิตแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเข้าเรียน เข้าสอบวัดผล ฝึกปฏิบัติงานหรือติดต่อหน่วยงานส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้บัณฑิตสามารถเลือกใส่ชุดครุยตามอัตลักษณ์เพศสภาพโดยไม่ต้องยื่นเรื่องทำเอกสาร หรือแนบใบรับรองแพทย์ รวมทั้งจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่คำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตใจให้กับนิสิตทุกเพศทุกคน ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ

ขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต **ผศ.ดร. ระวีวรรณวรรณวิไชย** กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม SWU Happy Pride Month 2024 ที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นพื้นที่การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง ให้ความรู้ด้านสุขภาวะโดยองค์กรพันธมิตรต่างๆ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอีกด้วย